

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครั้งที่ 6/2551

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ

ผู้มาประชุม

1. รองศาสตราจารย์ดวงสุภา	เตโชติรส	อธิการบดี ประธานที่ประชุม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย	เชียรหิรัญ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัย	หุตะโกวิท	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชลี	อุปกัย	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญนำ	ชัยธีระพันธุ์กุล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา	โกโศยกานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. นายอดิศักดิ์	โตเลิศมงคล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา	สร้อยระย้า	ผู้ช่วยอธิการบดี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก	แก้ววิไล	ผู้ช่วยอธิการบดี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีศักดิ์	น้อยไร่ภูมิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
11. นายเชาว์เลิศ	ขวัญเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	คิดราชการอื่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร	คิดราชการอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม -

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. เนื่องจากกองน โยบายและแผนมีวาระเร่งด่วนในการรายงานผลการประชุมระดมความคิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่	- รับทราบ

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
9-12 มิถุนายน 2551 และระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2551 จึงขอให้ กองนโยบายและแผน ได้สรุป รวมทั้งวิจัยทัศนคติใหม่เสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วย	
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u> เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย	- รับรองรายงานการประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u> เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 1. กองนโยบายและแผนได้นำเสนอการทบทวนแผนกลยุทธ์ของ มทร. พระนคร ดังนี้ วัตถุประสงค์ ของการทบทวนแผนกลยุทธ์นั้นสืบเนื่องมาจากการ ติดตามการประเมินจาก PART, กพร., SAR ที่มีข้อกำหนดให้การจัดแผน กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ระดับสูงของมหาวิทยาลัยบุคลากรภายในองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มอบให้กองนโยบายและแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของ มทร. พระนคร จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2551 ที่โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง (CEO) คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง จำนวน 80 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2551 ที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา ข้าราชการสาย สนับสนุน ผู้แทนสภาคณาจารย์ จำนวน 81 คน บัดนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วและบรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้พร้อมขอสรุปรายงานผลจากการ	- ทราบ - มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ พัฒนา

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>ประชุมสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ผังยุทธศาสตร์ของ มทร. พระนคร (เดิม)2. สรุปประเด็นการอภิปราย เรื่อง มทร. พระนคร ในอนาคต โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยพระนคร จากการประชุมสัมมนา ณ ศูนย์ ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี3. สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ของ มทร. พระนคร จากการประชุมสัมมนาฯ ทั้ง 2 รุ่น4. เสนอวิสัยทัศน์ 10 วิสัยทัศน์ , SWOT Analysis จากการระดมความคิดในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยฯ พระนคร5. การกำหนดเป้าหมายของแผนระยะ 5 ปี 10 ปี 15 ปี6. การกำหนดกลยุทธ์รวมถึง โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ <p>เอกสารดัดแนบ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยพิจารณาคัดเลือกคณะทำงานจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ทั้ง 2 รุ่น เพื่อพิจารณาจัดทำแผนฯ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้</p> <p>ขั้นตอนที่ 1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ SWOT และจัดทำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมพีพัฒนา ชั้น 3 อาคาร สำนักงานอธิการบดี</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัย หลังจาก CEO ได้พิจารณาและทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแล้ว</p> <p>ผลการประชุมได้จัดแบ่งกลุ่มคณะทำงานฯ เป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis และจัดทำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดจากการประชุมสัมมนาฯ ทั้ง 2 รุ่น มาพิจารณาจัดทำโดยมีรายละเอียดดัดแนบ</p> <p>ที่ประชุม CEO ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์โดยได้มีการอธิบายอย่างกว้างขวางและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบดังนี้</p>	

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>วิทยาลัย “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล” สำหรับในส่วนของ SWOT Analysis ให้ CEO ทุกท่านนำกลับไปพิจารณาก่อนและนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป และมอบสำนักงานอธิการบดี ทำหนังสือถึง นายสมชาย ชิวสุทธานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เสนอแนะหรือวิเคราะห์วิทยาลัยดังกล่าว โดยส่งคืนมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เพื่อดำเนินการต่อไป</p>	
<p>2. การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ต่อคณะกรรมการวิสามัญ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มทร. รัษฎบุรี จะเป็นผู้ชี้แจงในภาพรวมของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ให้แต่ละ มทร. จัดทำ PowerPoint เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรมที่โดดเด่นของแต่ละ มทร. ส่งไปยัง มทร. รัษฎบุรี</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>3. ด้วย JBIC เสนอการให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาอาจารย์ของมทร. ทั้ง 9 แห่ง โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุด 0.6% ระยะเวลา 10 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า ทั้ง 9 มทร. จะต้องกู้ร่วมกัน ขาด มทร. ไค มทร. หนึ่งไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ แต่ละ มทร. จะต้องนำไปพิจารณาความเหมาะสมและเสนอ สภามทร. ของแต่ละ มทร. และต้องหารือกับ สกอ. ถึงแนวปฏิบัติในการกู้เงินและการชำระหนี้ต่อไป</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>4. มทร. รัตนโกสินทร์ จะจัดสัมมนาวิชาการ “ราชมงคลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” 8 – 9 สิงหาคม 2551 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท มทร. สุวรรณภูมิ จัดประชุมสัมมนา “เรื่อง เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพและการใช้พลังงานทดแทนของระบบไฟฟ้ากำลัง” ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท โดยได้รับความร่วมมือจาก Professor Dr. Bin Wu, Ryetson University ประเทศแคนาดา</p>	<p>- รับทราบ</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>5. ในการประชุมอธิการบดี ทั้ง 9 มทร. ได้เสนอให้มีการทบทวน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ก่อนที่จะครบวาระ 4 ปี เช่น การสรรหาอธิการบดี การประเมินผลการบริหารจัดการภายใต้ พ.ร.บ. ซึ่ง ของ มทร. พระนคร สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งจะ กำหนดวันประชุมต่อไป</p>	<p>- ทราบ - มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</p>
<p>6. การอบรมผู้บริหารตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งกำหนดจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 – 28 สิงหาคม 2551 จำนวน 35 คน ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 30 กันยายน 2551 จำนวน 41 คน</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>7. ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการ โฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริง หรือการ โฆษณาเป็นเท็จ</p> <p>ด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการกรณีการ โฆษณาเกินความจริงหรือการ โฆษณาเป็นเท็จของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณี สถาบันอุดมศึกษาโฆษณารับนักศึกษาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการ โฆษณาเกินความจริงหรือ โฆษณาอันเป็นเท็จ อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย ดังนี้</p> <p>1. กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 อาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาในความผิดทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343</p>	<p>- รับทราบ</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>แห่งประมวลกฎหมายอาญาค้าว</p> <p>2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อธิการบดีและเจ้าหน้าที่จะมีความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญาค้าว</p>	
<p>8. รายงานการประชุมร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เสนอรายงานการประชุมร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมพาวีเลียน ริมนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม</p> <p>1. คณะขาดการให้ข้อมูลหรือมีการสื่อสารระหว่างกันทำให้คณะขาดความร่วมมือจากคณาจารย์ และไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยงาน</p> <p>2. นักศึกษา ป. บัณฑิต รุ่นที่ 2 จำนวน 85 คน สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 และมีความประสงค์จะขอให้ Transcript</p> <p>3. ขอให้จัดห้องพยาบาลให้นักศึกษา</p> <p>4. ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์พื้นฐานด้านช่างให้แก่นักศึกษา</p> <p>5. นักศึกษาได้รับบัตรนักศึกษาและใบเสร็จต่าง ๆ ล่าช้า ทำให้ผู้ปกครองเบิกจ่ายได้ล่าช้า</p> <p>6. คณะครุศาสตร์ ได้รับการท้วงติงจากผู้ตรวจ SAR เกี่ยวกับการเรียนไม่ครบ 15 สัปดาห์ตามเกณฑ์</p>	<p>- มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ วิชาการ / กิจการนักศึกษา</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>7. คณะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาขอรับนักศึกษาลดลง</p> <p>8. นักศึกษาขอใช้พื้นที่สนามเพื่อฝึกซ้อมกีฬาในช่วงเวลา 17.00 น. แต่ปัจจุบัน เวลา 18.00 น. แล้วรถยนต์ของข้าราชการยังจอดอยู่ทำให้ไม่สามารถใช้สนามได้</p> <p>ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และเห็นว่า เพื่อความเข้าใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงให้เชิญ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา เลขานุการคณะ ประชุมร่วมกับ CEO แก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำหรับกรณีการจอดรถยนต์ ในสนามบาส นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ออกกำลังกายหรือพักผ่อน นั้น เนื่องจากมีพื้นที่ใช้สอยในคณะน้อย เมื่อการก่อสร้างอาคารวิทยบริการแล้วเสร็จมีถนนและบริเวณจอดรถเพิ่มขึ้นแล้ว ให้ขอความร่วมมือข้าราชการ หรือผู้ที่นำรถยนต์มาจอดในบริเวณสนาม ได้หาที่เหมาะสมจอด และห้ามจอดรถยนต์ในสนามต่อไป ยกเว้น ในวันที่มีมหาวิทยาลัยมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรืองานสำคัญอื่นๆ โดยมอบกองกลางแจ้งเวียนหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป</p>	
<p>9. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัด โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษา เพื่อความเป็นสากล 2008 ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 คน โดยฝึกอบรมในประเทศต่างประเทศ คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1. นายศรันภพ ขวัญศิริ นายกองค้การนักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์2. นางสาวนภัสวรรณ ไพโรไพศาลกิจ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย3. นางสาวชिरปราณี คล้ายพงษ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม <p>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนาถึงสถานที่จัดโครงการ ให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ในการนี้</p>	<p>- มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
มหาวิทยาลัยอนุมัติค่าพาหนะให้นักศึกษา ทั้ง 3 คน จากงบประมาณขององค์การนักศึกษา เป็นเงิน 1,200 บาท และจากเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว คนละ 2,000 บาท	
<p>10. ในเรื่องการจัดแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยจะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมอบให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์พระนครเหนือ คาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ จาก 9 คณะ กว่า 1,200 คน</p> <p>สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 25 ราชมงคลเกมส์ ที่เป็นการจัดร่วมกับทั้ง 9 มทร. นั้น กำหนดแข่งขัน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ณ มทร. ล้านนา จะส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันประมาณ 200 คน โดยจ่ายเงินสมทบช่วยเจ้าภาพ 100,000 บาท</p>	<p>- รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา</p>
<p>11. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการประชุม ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยรอบมหาวิทยาลัย มีพิธีลงนามและแนะนำมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ โดยคณะต่าง ๆ จะแนะนำการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จะมีผู้บริหารหรือผู้แทน โรงเรียน เข้าร่วมประชุมจาก 39 โรงเรียนประมาณ 53 คน</p>	<p>- มอบรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p>
<p>12. การจัดทำห้องพยาบาล ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งในขั้นต้นกำหนดใช้ห้อง ออกกำลังกายของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยจะต้องปรับปรุงทาสี และจัดหาครุภัณฑ์ ปฐมพยาบาล จำนวนมากและใช้งบประมาณ ประจำปี 2552 จำนวนประมาณ 352,000 บาท ในกรณีนี้ เพื่อให้ทันใช้เป็นห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เร่งด่วนให้ประสานกับคณะครุศาสตร์ และปรับปรุงห้องเท่าที่จำเป็น และเปิดดำเนินการได้ไปก่อน เช่น เคียงพยาบาล และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นจริง ๆ ส่วนรายการอื่น ๆ ให้จัดทำภายหน้าต่อไป</p>	<p>- มอบรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>13. Mr. Lin yongping และ Mr. Zhou ya อาจารย์ชาวจีนจาก Shenzhen Polytechnic เดินทางมาแลกเปลี่ยนบุคลากรภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2551 ได้เข้าอบรมการทำอาหารไทย และศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว และการ โรงแรม ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>14. มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการนำเสนอแหล่งทุนภายนอก สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรและทีมงานจากมูลนิธิกองทุนไทย ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 46 คน</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>15. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร. พระนคร ได้จัด โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ มทร. พระนคร ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบ่มเพาะอยู่ในระดับ Start - up Company จำนวน 1 ธุรกิจ Incubatee จำนวน 4 โครงการ และ Pre-Incubatee จำนวน 7 โครงการ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2551</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>16. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน 8 หลักสูตร คือ หลักสูตร อ.ส.บ. สาขาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูฉบับปี 2549 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์</p>	<p>- รับทราบ</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>17. ขณะนี้ สสท. ได้สำรวจจำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกตาม หลักสูตรและภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็นสายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7,049 คน สายสังคมศาสตร์ จำนวน 3,964 คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 11,013 คน</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>18. มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2551 โดยใช้ชื่อกิจกรรมเทิดไถ้มหาราชินีศรีแผ่นดิน สืบสานศิลป์ทั่วถิ่นไทย ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ อุทสาหกรรม มีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร</p>	<p>- มอบผู้บริหารทุกคนร่วมพิธี</p>
<p>19. มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2551 ในพื้นที่ อพ.สธ แปลง 905 อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักศึกษา</p>	<p>- มอบผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สมนึก แก้ววิไล</p>
<p>20. มหาวิทยาลัย โดยกองศิลปวัฒนธรรมจะจัดโครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ณ หอประชุมอาคารเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2551 โดยจัดกิจกรรม หลากหลาย เช่น การเสวนา เรื่อง วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนไปเพราะใครทำ การประกวดร้องเพลงไทยสากล การแสดงต่าง ๆ เสวนาเรื่อง เพลงลูกทุ่ง ไทย สะท้อนไทย สะท้อนธรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ฯลฯ ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมจะประสานในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>- มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป</p>
<p>21. การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดในระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2552 ซึ่งปีนี้จะเป็นบัณฑิตเฉพาะที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 เท่านั้น จากจำนวนที่แจ้ง 2,441 คน สำหรับการสำรวจ ภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต ซึ่งปกติจะสำรวจในงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรเดือน พฤษภาคม ทำให้ล่าช้าไป ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามตอบกลับ ซึ่งรวมทั้งวิธีคีข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมด้วย</p>	<p>- รับทราบ - มอบรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
<p>22. ตามที่ มทร.ศรีวิชัย รับเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการวิชาการร่วมกัน ครั้งที่ 1 ณ มทร. ศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยได้ส่งเงินไปสมทบการจัดงานกับเจ้าภาพแล้ว จำนวน 170,000 บาท ซึ่ง มทร.ศรีวิชัย ได้ให้โควตาเข้าร่วม 10 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ถ้าเกินต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม จึงขอให้สำรวจและดูความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย</p>	<p>- มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p>
<p>23. การตรวจประเมินภายใน โดยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนด ตรวจ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมงานวิชาการและทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานผู้ตรวจคือ รศ. ดร. วีรเชษฐ์ ชันทอง รองอธิการบดี มจร. เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการจาก มจร. โดยวันที่ 8 สิงหาคม 2551 สอ และกอง จัดเตรียมข้อมูลพร้อมตรวจ วันที่ 9 สิงหาคม 2551 ทั้ง 4 หน่วยงานรายงานหน่วยงานละ 5 – 10 นาที และรับฟังคำชี้แจงจากผู้ประเมิน เตรียมข้อมูลให้ผู้ประเมินพร้อมผู้ตรวจและผู้ดูแลตัวบ่งชี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตรวจประเมินตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. และสรุปปิดในเวลา 15.00 น. ขอให้ทั้ง 4 หน่วยงานเตรียมให้พร้อม มอบกองกลาง จัดเตรียมห้องประชุมที่พัฒน์ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกวิทยากร</p>	<p>- รับทราบ - มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - ผอ.สำนักประกันคุณภาพ</p>
<p>24. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้นำเสนอรายงานการประเมินผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผู้บริหารได้รับทราบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุกหน่วยงาน เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่สอง ในระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2551 และการตรวจระดับมหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลและมอบให้ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ได้แก่รองอธิการบดี ที่กำกับคณะ สถาบัน สำนัก ให้ปรับปรุงการ</p>	<p>- ทราบ - มอบรองอธิการบดีทุกฝ่าย</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม / มติ
ดำเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมอื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป	

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
ผู้จดยางานการประชุม